



GM Vincent Nguyễn Văn Long OFMConv  
386 Geelong Road  
Kingsville 3012

## THƯ MỤC VỤ

Melbourne ngày 1 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Quý linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân Công Giáo Việt Nam  
Tổng Giáo Phận Melbourne, Australia.

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà anh chị em,

Trong thời gian vừa qua, cả thế giới đã chú tâm theo dõi chuyến công du của ĐGH Phanxicô đến Cuba và Hoa Kỳ. Đi đến đâu, ngài cũng mang một không khí phấn khởi, hy vọng và lạc quan. Thế nhưng ngài cũng không ngần ngại đem đạo vào đời và dùng ánh sáng Tin Mừng để chiếu vào những vùng tăm tối của nhân loại, kể cả những vấn đề chính trị nhạy cảm. Ở Hoa Kỳ, ngài kêu gọi siêu cường hợp chủng này hãy tiên phong trong các vấn đề toàn cầu như di dân, ty nạn, môi trường, khoảng cách giàu nghèo... Ở Cuba, ngài kêu gọi xây dựng một xã hội nhân bản mà không đóng khung vào một ý thức hệ. Thật là một mệnh lệnh vô giá cho con người và đất nước Việt Nam chúng ta cũng đang bị tầng lớp lãnh đạo mù quáng đóng khung vào ý thức hệ cộng sản “Mác-Lê”.

Ở trong nước Úc, ngoài vấn đề thay đổi Thủ Tướng, động thái của chính phủ trước khủng hoảng ty nạn đã được coi là thay đổi tích cực. Hình ảnh một đứa trẻ chết trôi vào bờ biển ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thúc đẩy hàng ngàn người dân Úc xuống đường, đòi hỏi chính phủ phải nhập cuộc. Giáo Hội Công Giáo Úc cũng đã lên tiếng không những cho người ty nạn ở Âu Châu và cho cả những người tằm trú đang bị giam giữ vô thời hạn. Tôi, với tư cách là tân Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý Hoà Bình trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Úc đã làm công tác nhắc nhở bản chất quảng đại của nước Úc như đã được biểu hiện qua biến cố thuyền nhân Việt Nam chúng ta. Tại Melbourne, Tổng Giáo Phận chúng ta cũng đang chuẩn bị để đón tiếp và giúp đỡ 12000 người ty nạn Syria dự kiến sẽ đến Úc từ cuối năm nay.

Người Việt chúng ta đã chứng minh rằng người ty nạn làm cho ước Úc tốt hơn vì quyết tâm và ý chí tranh đấu cho tương lai. Chúng ta cũng đã chứng tỏ sự hội nhập và trưởng thành trong các công tác có lợi ích chung, đạo cũng như đời. Tiện đây, tôi cũng xin gửi tới quý linh mục, quý tu sĩ và toàn thể giáo dân một số các thông báo liên quan đến Cộng Đồng chúng ta:

***Tiệc gây quỹ cho Bệnh Viện Sunshine 18.10.2015 lúc 7pm tại Happy Reception Ascotvale:*** do một số các hội đoàn người Việt tại Victoria tổ chức nhằm hỗ trợ cho bệnh viện lớn nhất miền Tây Melbourne. Đây là một nghĩa cử rất đáng người Công Giáo chúng ta hỗ trợ hợp tác trong tinh thần liên đới. Xin vui lòng liên hệ nếu muốn đóng góp: Bác sĩ Phạm Phúc Nhân, 165 St Albans Road, St Albans 3021 hay 9367 7923.

***Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 15.11.2015 2pm Nhà Thờ Chính Tòa:*** như mọi năm, đây là cao điểm trong các sinh hoạt của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Melbourne. Tôi kính mời toàn thể các cộng đoàn, đoàn thể và cá nhân trong Cộng Đồng tham dự Đại Lễ này. Tôi cũng khuyến khích việc mặc các đồng phục đoàn thể hay áo dài trong dịp đặc biệt này.

***Tiệc gây quỹ cho Đại Chung Viện Melbourne 27.11.2015 7pm tại Happy Reception Ascotvale:*** vì con số chủng sinh gia tăng và cơ sở thiếu thốn, Đức Tổng Giám Mục đã kêu gọi hỗ trợ chương trình xây cất mở mang cho Chung Viện. Tôi kêu gọi anh chị em tham dự để thể hiện sự hội nhập và tinh thần liên đới trách nhiệm của chúng ta, nhất là Chung Viện là nơi đào tạo nhiều linh mục Việt Nam cho địa phận. Các vé dạ tiệc gây quỹ và xổ số đã được phân phối đến các cộng đoàn. Xin liên lạc với anh Nguyễn Ngọc Trúc 0418 926 986

***Sa Mạc Năng Hồng 7-10.1.2016:*** cho các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể trên toàn nước Úc được tổ chức ở Melbourne. Xin mọi người cầu nguyện và hợp tác nếu có thể để đại hội được thành công tốt đẹp. Chúng tôi cần giúp đỡ về vận chuyển và ẩm thực. Xin liên lạc với anh Trần Ngọc Cẩn 0422 870 414.

Xin trân trọng cảm ơn quý cha, quý tu sĩ và quý ông bà anh chị em đã thể hiện tinh thần đoàn kết xây dựng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Melbourne. Xin Thiên Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn giữ gìn và kiện toàn mọi ân sủng cho chúng ta.

Trong Đức Kitô,

+Vincent Nguyễn Văn Long OFMConv



Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Melbourne